



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์บริการวิชาการ โทร. 6975

ที่ มอ 001.17/๑๑๒๒

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

เรื่อง แนวปฏิบัติและการติดตามการบันทึกข้อมูลบริการวิชาการลงระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียน รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต คณบดี/ผู้อำนวยการ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก/โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตหาดใหญ่

ตามหนังสือที่ มอ 001.17/ว 113 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้แจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบระดับ
วิทยาเขต และระดับคณะ/หน่วยงาน ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลบริการวิชาการ โครงการลักษณะว่าจ้างที่มีการ
ลงนามในสัญญา และโครงการลักษณะว่าจ้างแต่ไม่ลงนามในสัญญา ลงระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ <https://aod.psu.ac.th/> รายละเอียดที่แจ้งแล้วตามหนังสือข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ที่สามารถเป็น
ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและการวางนโยบาย/กลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้
มหาวิทยาลัยจึงขอกำหนดแนวปฏิบัติ และการติดตามการบันทึกข้อมูลบริการวิชาการลงระบบฐานข้อมูล
บริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

1. แนวปฏิบัติ : ให้ผู้รับผิดชอบระดับคณะ/หน่วยงาน คีย์ข้อมูลเอกสารที่จะนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย
แต่ละขั้นตอน ลงระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการฯ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาทุกครั้ง
(เช่น ขออนุมัติรับงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย แต่งตั้งคณะทำงาน ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินงาน สรุปปิด
และจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการ ฯลฯ) หากหน่วยงานกลางที่ดูแลภารกิจด้านบริการวิชาการของแต่ละวิทยาเขต
ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่า ข้อมูลรายละเอียดยังไม่ได้คีย์ลงระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการฯ ก่อนนำเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา หน่วยงานกลางจะส่งคืนให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการลงระบบฐานข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน
จึงจะนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

2. การติดตาม : ทุกไตรมาส จะนำเสนอรายงานผลการให้บริการวิชาการ โครงการลักษณะว่าจ้างที่มี
การลงนามในสัญญา และโครงการลักษณะว่าจ้างแต่ไม่ลงนามในสัญญา จากข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบริการ
วิชาการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (สำหรับข้อมูลบริการวิชาการประเภทอื่น ๆ ขณะนี้
ศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างการพัฒนา)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ)

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน

ศูนย์บริการวิชาการ

โทร.6975

ที่ มอ 001.17/จ113

วันที่ 22 มกราคม 2562

เรื่อง บันทึกข้อมูลบริการวิชาการลงระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต,
รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง, รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และคณบดีทุกคณะ
ผู้อำนวยการสถาบัน/ศูนย์/สำนัก/กอง ในวิทยาเขตหาดใหญ่

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบดังกล่าว เฟสที่ 1
โครงการบริการวิชาการลักษณะว่าจ้างที่มีการลงนามในสัญญาจ้าง และโครงการลักษณะว่าจ้างแต่ไม่มีการลง
นามในสัญญา เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรคณะ/หน่วยงานแต่ละ
วิทยาเขตไปแล้ว ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบระดับวิทยาเขต และระดับคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการบันทึก
ข้อมูลบริการวิชาการลงระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่
<https://aod.psu.ac.th/> รายละเอียดการบันทึกมีดังนี้

1. ข้อมูลโครงการบริการวิชาการที่บันทึกลงระบบฐานข้อมูล จะเป็นเฉพาะโครงการบริการ
วิชาการลักษณะว่าจ้างที่มีการลงนามในสัญญาจ้าง และโครงการลักษณะว่าจ้างแต่ไม่มี
การลงนามในสัญญา เท่านั้น
 - 1.1 บันทึกข้อมูลโครงการที่ขออนุมัติรับงานดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
 - 1.2 บันทึกข้อมูลโครงการที่ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จของปีที่ผ่านมา แต่ยังมีวงเงินและ
วงงานที่จะได้รับในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. รายชื่อผู้ที่ได้รับการเปิดสิทธิ์ใช้งานระบบแล้วระดับวิทยาเขต และระดับคณะ/หน่วยงานตาม
รายชื่อที่แนบ หากคณะ/หน่วยงานใดยังไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิการบันทึกข้อมูล สามารถติดต่อ
ขอเปิดสิทธิ์การใช้งานได้ที่ผู้รับผิดชอบระดับวิทยาเขตนั้น ๆ
3. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้ระบบฐานข้อมูลฯ ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ โทร.
6975 หรือ email : suteep.s@psu.ac.th
4. การติดตามการบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล จะติดตามความเป็นปัจจุบันทุก ๆ 2 เดือน
เริ่มติดตามครั้งแรกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และจะนำข้อมูลรายงานผลการติดตามต่อที่
ประชุมทีมบริหารทุกครั้งที่มีการติดตาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

สแกนแล้ว
23 ม.ค. 2562

(รองศาสตราจารย์มิตรชัย จงเชื้อวานานาญ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ